



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
เรื่อง เจตนาารมณการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังน้ำคู้ ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ขอประกาศเจตนาารมณการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี ภาพลักษณ์ขององค์กร ที่สร้างความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจและประโยชน์สุขของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป โดยมีแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด (Zero-Tolerance Policy) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

๑ ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่ รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

- ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงาน ราชการ และหน่วยงานเอกชน
- ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ บริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

/ตำบล.....

๒. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกฎหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ

๓. พนักงานส่วนตำบลไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ ส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชัน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ ปานจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

ที่ พล ๗๙๕๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เรียน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี ภาพลักษณ์ขององค์กร ที่สร้างความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ และประโยชน์สุขของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพนักงานส่วนตำบลวังน้ำคู้ต่อไป ตามประกาศแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายอภิชาติ ปานจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้